
Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur, fimmtudaginn 03. desember 2015 á Kjóavöllum. 

1. fundur 

Fundur hófst kl. 19:00 

Mættir: Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Hermann  Vilmundarson, Kristín Njálsdóttir, Sigurður 

Tyrfingsson, Ragna Emilsdóttir, Helga Hermannsdóttir, Berglind Guðmundsdóttir og Magnús 

Benediktsson framkv.stj. 

 

Á þessum fyrsta fundi nýrra stjórnar var eftirfarandi tekið fyrir: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 

2. Eftirfarandi verkaskipting  stjórnar samþykkt einróma; 

I. Hermann Vilmundarson varaformaður 

II. Berglind Guðmundsdóttir gjaldkeri 

III. Ragna Emilsdóttir ritari. 

Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir aðra hvora viku yfir vetrartíma og oftar ef þörf 

þykir. 

3. Umsókn Spretts um Landsmót 2020 og 2022 var skilað inn til LH innan tilskilins 

tímaramma.   

4. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir verkefnastöðu næstu vikna. 

5. Í samráði við Vallarnefnd hefur verið gert samkomulag við Loftorku um viðhald á gólfi 

reiðhallar. 

6. Stjórn hefur ítrekað reynt að fá bæjarfélögin til að efna samkomulag varðandi 

snjómokstur á félagssvæði.  Ljóst að koma þarf þessum málum í ásættanlegan farveg. 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:00 

Fundargerð ritaði Ragna Emilsdóttir 


